

# ดับบลิวซีจีไดมอนด์เตรียมเปิดบริการรับทำ OEM จิวเวลรี



ดับบลิวซีจีไดมอนด์เตรียมเปิดบริการรับทำ OEM จิวเวลรี เผยเป็นการเปิดโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับรายใหม่

ดับบลิวซีจีไดมอนด์ ปรับแผนตลาดรับการแข่งขันกันสูงในตลาดจิวเวลรี เตรียมรับผลิตเครื่องประดับให้กับร้านเพชร ร้านจิวเวลรีหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจทำธุรกิจจุดเด่นเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตจิวเวลรีเพชรแท้

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรีแบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า จากสถานะเศรษฐกิจในยุคนี้อย่างคงชะลอตัวส่งผลให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจจิวเวลรีค่อนข้างทำได้ยากทั้งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการและนักลงทุนหน้าใหม่ให้ความสนใจตลาดนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มดีเพราะเป็นสินค้าที่อยู่ในความสนใจของลูกค้า ทางแบรนด์ WCG DIAMOND จึงมองว่าหากนักลงทุนหน้าใหม่สามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนในเรื่องการผลิตและการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรีซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการทำธุรกิจนี้ได้ จะสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจึงมีแนวคิดที่จะรับจ้างผลิตและออกแบบจิวเวลรี OEM (Original equipment manufacturer) ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจจิวเวลรี

ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในการทำ OEM ผลิตจิวเวลรีเนื่องจากมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตจิวเวลรีมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังรับออกแบบและผลิตจิวเวลรีให้กับร้านจิวเวลรีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้ว โดยเน้นการออกแบบเครื่องประดับตรงความต้องการของตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ และมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือก ที่สำคัญบริษัทยังเป็นผู้นำเข้าเพชรมาโดยตรงไม่ได้ผ่านคนกลางจึงสามารถผลิตในปริมาณตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่สมเหตุสมผลไม่สูงจนเกินไป ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ OEM แบรนด์ WCG DIAMOND

“คาดว่า การเปิดตลาด OEM น่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้รวมทั้งหมดและน่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้หลักจะมาจากการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและจากลูกค้าเข้ามาซื้อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ รวมทั้งการรับจ้างผลิต 60% และจากการประมูลไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัท 40%” นางศุภาภรณ์กล่าว

สำหรับผู้สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ทำ OEM ให้หรือต้องการชมสินค้าหรือศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.wcgdiamond.com](http://www.wcgdiamond.com) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ด๊าบลิว ซี จี ไดมอนด์” โทร.02-0684343, 087-6783579 และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัส 081-438-7353 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489